



ที่ มส ๐๐๒๓.๒/๖๔๗๒

ถึง อำเภอมะเข็ญ อำเภอยาย และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ โดยขอให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ตรวจสอบว่า พนักงานครูดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนา แล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งในท้วงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ หรือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ

ดังนั้น จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปรากฏรายชื่อพนักงานครูที่มีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” จัดส่งเอกสารหลักฐานระบุว่าเป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสนอ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สำหรับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๒๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๑ ต่อ ๒๒



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๒๓

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ส่วนที่ ๓๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

๒. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา แจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ปรับปรุง” จำนวน ๘ ราย ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วนำเสนอให้สำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และรวบรวมผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รุ่น ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นำเสนอให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบว่า ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ในสังกัดดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนาฯ แล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในห้วงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ (กรณีผู้ขอรับการประเมินที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) หรือวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (กรณีผู้ขอรับการประเมินที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ) ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ โดยให้มีผล ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ปรับปรุง” ที่นำเสนอผลงานในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และเกษียณอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และมีผลการประเมินครั้งนี้ อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๒. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ปรับปรุง” ที่นำเสนอผลงานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมีผลการประเมินครั้งนี้ อยู่ในเกณฑ์ “ผ่าน” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนา ภายหลังจากที่มีผลให้ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนา เป็นต้นไป (นายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๒๒๖-๙  
โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๕๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabarn@dla.go.th

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมิน  
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (กรณีปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒)  
(กรณีผู้ขอรับการประเมินที่นำส่งผลงานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผลให้เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นนับตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.แม่ยวม	อนุบาล ทต.แม่ยวม	นาง	แพรวนภา	ธรรมนิยมตัน	ผอ.สถานศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๒	ทม.แม่ฮ่องสอน	เทศบาล ๒ เฉลิมพระเกียรติ	น.ส.	สุพิชชา	ปิ่นแก้ว	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๓	ทม.แม่ฮ่องสอน	เทศบาล ๓ (แผนกประถมศึกษา)	นาง	นิชนันท์	สุวรรณบุษย์	ครู	เชี่ยวชาญ	ผ่าน
๔	อบต.แม่มาเต็ง	ศพต.บ้านนาจรวง	นาง	จันทร์เพ็ญ	สารคำ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน

